

TUỔI TRẺ - SÔI NỔI VÀ NHIỆT HUYẾT

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói: “Một năm khởi đầu từ mùa xuân. Một đời khởi đầu từ tuổi trẻ. Tuổi trẻ là mùa xuân của xã hội.”... Và tuổi trẻ của tôi và các bạn đã thật may mắn được làm việc dưới mái nhà Tiểu học Khương Mai, các bạn của tôi - Chi đoàn Trường Tiểu học Khương Mai.



Bước chân vào con ngõ nhỏ trên phố Nguyễn Ngọc Nại chính là ngôi trường – mái nhà thứ hai của tôi, Trường Tiểu học Khương Mai. Ngôi trường với bề dày thành tích nhiều năm liền là trường đứng đầu về kết quả dạy và học trong quận Thanh Xuân. Vì thế, những thầy cô giáo trẻ càng có thêm được nhiều cơ hội và trải nghiệm để bồi dưỡng chuyên môn cho bản thân. Ở đó, tôi đã được giúp đỡ, hỗ trợ và trao cơ hội để hiện thực hóa những hoài bão của chính mình. Tôi tin chắc rằng đó cũng là chia sẻ của rất nhiều các thầy cô giáo trẻ trong tập thể Chi đoàn Giáo viên chúng tôi, nơi sức trẻ của tôi và các bạn thật **Sôi nổi và nhiệt huyết**.



Những gương mặt rạng rỡ của đoàn viên thanh niên nhà trường.

Năm học 2023 – 2024 này, tập thể Chi đoàn giáo viên nhà trường gồm 18 thành viên. Đoàn viên chi đoàn là các thầy cô giáo trẻ, mang trong mình sự sôi nổi, vui tươi và lòng nhiệt thành trong công việc. Màu áo xanh chi đoàn đã đồng hành cùng rất nhiều các hoạt động của nhà trường.



Chi đoàn hỗ trợ trưng bày các sản phẩm trong Ngày hội CNTT cấp Trường.



Chi đoàn chuẩn bị phần thưởng cho học sinh trong các dịp khen thưởng.



Chi đoàn hỗ trợ giải cứu nông sản cho nông dân như khoai lang, thanh long, ...

Trong những sự kiện lớn thường niên của nhà trường như Khai Giảng, Chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam, Lễ hội Noel, Chào năm mới, ... đoàn viên luôn hoàn thành tốt những công việc trước, trong và sau chương trình. Bên cạnh việc hỗ trợ thì các thầy cô trong chi đoàn cũng tham gia tập luyện và biểu diễn một số các tiết mục văn nghệ. Với sự nhanh nhẹn và nhiệt tình, các tiết mục đều được đánh giá cao.



Tiết mục văn nghệ “Tự hào màu áo thanh niên Việt Nam”.

Trong không khí tung bừng kỉ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, chi đoàn đã tổ chức một chuyến đi trải nghiệm vui vẻ và để lại những kỉ niệm sâu sắc.



Đoàn thanh niên Khương Mai trong hành trình thanh xuân.

Tuổi trẻ hãy luôn là những đóa hoa thơm, dám làm và dám cống hiến hết sức mình cho những đam mê mà mình đã chọn.